



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2016

## THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: **Quý cổ đông**

Ngày 26/02/2016, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng quản trị, chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân và lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể Quý cổ đông đã dành sự ủng hộ cao nhất cho DXG.

Tại Đại hội, tất cả các nội dung quan trọng đã được toàn thể Quý cổ đông thông qua với sự nhất trí cao. Kết quả này thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của Quý cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, là niềm cổ vũ lớn lao để Ban lãnh đạo DXG hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016.

Năm 2015 là năm bản lề của DXG, với sự tăng trưởng mạnh về quy mô, tài sản, doanh thu và lợi nhuận. Là năm mà DXG tích cực tìm kiếm, thu tóm các dự án bất động sản đầy tiềm năng, hứa hẹn là nền tảng đem lại sự phát triển ổn định cho DXG trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Thành công này đạt được nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất chính là niềm tin tuyệt đối, sự đồng thuận thống nhất cao từ Quý cổ đông trong mọi hoạt động kinh doanh của DXG trong suốt thời gian qua.

Phát huy thành quả đạt được trong năm 2015, cùng với sự nhất trí cao của Quý cổ đông về các nội dung Hội đồng quản trị trình trong Đại hội, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng: năm 2016 là năm đánh dấu sự tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ của DXG.

Hội đồng quản trị cam kết sẽ làm việc hết mình, thực hiện công khai, minh bạch thông tin, đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất, thiết thực nhất cho Quý cổ đông, đưa DXG ngày càng lớn mạnh.

Trong quá trình chuẩn bị và diễn ra Đại hội, nếu có bất kỳ thiếu sót nào trong khâu tổ chức, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ và đóng góp ý kiến của quý vị để những lần tổ chức tiếp theo được hoàn thiện.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của Quý cổ đông để DXG thực hiện tốt sứ mệnh và mục tiêu của mình, đem lại lợi ích cao nhất cho các Quý cổ đông, doanh nghiệp và người lao động!

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN